

สรุปรายงานการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมของบุคคลภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2567 ของกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

ประเด็น/หัวข้อการมีส่วนร่วม	สรุปข้อมูลผู้เข้าร่วม	กิจกรรมโดยสรุป/ ผลจากการมีส่วนร่วม	การนำผลการมีส่วนร่วมไปปรับปรุง พัฒนาการทำงานของหน่วยงาน
กรมองค์การระหว่างประเทศ เยี่ยมชมโรงเรียนสอนคนตาบอด กรุงเทพฯ 22 ธ.ค. 2566	ชรก. จนท. และ นศ. ฝึกงานของกรม รวมประมาณ 62 คน	เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2566 นางเอกสิริ ปิณฑะรุจิ อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ ได้นำ ชรก. จนท. และ นศ. ฝึกงาน เยี่ยมชมโรงเรียนสอนคนตาบอด กรุงเทพฯ ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์	บุคลากรกรมได้รับทราบถึงความเชื่อมโยงของภารกิจของกรม ในด้าน SDGs และความเชื่อมโยงกับงานด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของผู้พิการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการรวบรวมข้อมูลเตรียมจัดทำร่างรายงานประเทศตามกลไกทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนรายประเทศ โดยกรมองค์การระหว่างประเทศ เป็นเจ้าภาพร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม 21 ธ.ค. 2566	ผู้แทนส่วนราชการในพื้นที่ภาคเหนือ ประมาณ 80 คน	(1) เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2566 กรมองค์การฯ ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม สำหรับการจัดทำร่างรายงานประเทศตามกลไกทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนรายประเทศ (Universal Periodic Review - UPR) รอบกลางรอบ (Mid-Term Report) (ภาคเหนือ) ณ ร.ร.อิมพีเรียล ริเวอร์เฮาส์ รีสอร์ท จ.เชียงราย  (2) การประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการของกลไก UPR ข้อเสนอแนะที่ไทยได้รับจาก UN รวมถึงเพื่อรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากส่วนราชการผู้ปฏิบัติในภาคเหนือของไทยเกี่ยวกับการดำเนินการ ความคืบหน้า และความท้าทายในการดำเนินการตามข้อเสนอแนะที่ไทยได้ตอบรับ รวมถึงคำมั่นโดยสมัครใจในกระบวนการ UPR เพื่อจัดทำรายงานของไทยในรอบกลางรอบ ภายใต้กลไก UPR รอบที่ 3 ที่มีกำหนดส่งในช่วงปี 2567	ข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้รับจากกิจกรรมดังกล่าว จะนำไปใช้ประกอบการจัดทำร่างรายงานประเทศตามกลไกทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนรายประเทศ รอบกลางรอบของไทย ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามภารกิจของกรมองค์การฯ ในด้านสิทธิมนุษยชน

ประเด็น/หัวข้อ การมีส่วนร่วม	สรุปข้อมูลผู้เข้าร่วม	กิจกรรมโดยสรุป/ ผลจากการมีส่วนร่วม	การนำผลการมีส่วนร่วมไปปรับปรุง พัฒนาการทำงานของหน่วยงาน
<p>งานเฉลิมฉลอง "วันหลักประกันสุขภาพ ถ้วนหน้าสากล 2566" ที่กระทรวงการ ต่างประเทศ โดยกรมองค์การระหว่าง ประเทศเป็นเจ้าภาพ ร่วมกับหลายหน่วยงาน 8 ธ.ค. 2566</p>	<p>ผู้เข้าร่วมงานกว่า 100 คนประกอบด้วย คณะทูตานุทูต ผู้แทน องค์การระหว่าง ประเทศ หน่วยงาน ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และภาคประชาสังคม</p>	<p>(1) เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2566 นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รอง นรม. และ รมว. กต. ได้เป็นประธานงานวันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสากล ประจำปี 2566 (ซึ่งตรงกับวันที่ 12 ธ.ค.ของทุกปี) ในหัวข้อ "สุขภาพดีถ้วนหน้า : ถึง เวลาที่ต้องลงมือทำ" ซึ่งจัดขึ้นที่กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับกระทรวง สาธารณสุข และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ</p> <p>(2) กิจกรรมในปีนี่ยังครอบคลุมการนำคณะทูตานุทูตลงพื้นที่ไปศึกษาดูงาน ณ วัดเวฬุวนาราม กรุงเทพฯ โดยเน้นนำเสนอแนวทางการให้บริการด้าน สาธารณสุขเชิงรุกของไทยภายใต้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในระดับชุมชน บนพื้นฐานของความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ โดยแนวทางดังกล่าวมี จุดมุ่งหมายเพื่อลดความไม่เท่าเทียมด้านสุขภาพและลดค่าใช้จ่ายในการดูแล สุขภาพ เพิ่มการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพที่จำเป็นและมีคุณภาพ รวมถึง ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชน</p>	<p>กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการ ขับเคลื่อนดำเนินการตามปฏิญญาสากลทาง การเมืองของ UNGA ว่าด้วยหลักประกัน สุขภาพถ้วนหน้า พ.ศ. 2566 เพื่อพัฒนา สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน เพื่อบรรลุเป้าหมายในการลดอัตราความ ยากจนจากค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพให้ต่ำกว่า ร้อยละ 0.25 ของประชากรไทยภายในปี 2570 และเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ และความคืบหน้าของการดำเนินการของ ไทยในประเด็นด้านสาธารณสุขในเวที ระหว่างประเทศ</p>
<p>การประชุมเชิงปฏิบัติการ รวบรวมข้อมูลเตรียม จัดทำร่างรายงานประเทศ ตามกลไกทบทวน สถานการณ์สิทธิมนุษยชน รายประเทศ โดยกรม องค์การระหว่างประเทศ</p>	<p>ผู้แทนส่วนราชการ ในพื้นที่ภาคใต้ ประมาณ 70 คน</p>	<p>(1) เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2566 กรมองค์การฯ ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและ เสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรวบรวมข้อมูล เพิ่มเติม สำหรับการจัดทำร่างรายงานประเทศตามกลไกทบทวนสถานการณ์ สิทธิมนุษยชนรายประเทศ (Universal Periodic Review - UPR) รอบกลาง รอบ (Mid-Term Report) (ภาคเหนือ) ณ โรงแรมเซ็นทารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา</p>	<p>ข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้รับจากกิจกรรมดังกล่าว จะนำไปใช้ประกอบการจัดทำร่างรายงาน ประเทศตามกลไกทบทวนสถานการณ์สิทธิ มนุษยชนรายประเทศ รอบกลางรอบของไทย ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามภารกิจของกรม องค์การฯ ในด้านสิทธิมนุษยชน</p>

<p>เป็นเจ้าภาพร่วมกับกรม คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม 16 ม.ค. 2567</p>		<p>(2) การประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการของกลไก UPR ข้อเสนอแนะที่ไทยได้รับจาก UN รวมถึงเพื่อรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากส่วนราชการผู้ปฏิบัติในภาคเหนือของไทยเกี่ยวกับการดำเนินการ ความคืบหน้า และความท้าทายในการดำเนินการตามข้อเสนอแนะที่ไทยได้ตอบรับ รวมถึงคำมั่นโดยสมัครใจในกระบวนการ UPR เพื่อจัดทำรายงานของไทยในรอบกลางรอบ ภายใต้กลไก UPR รอบที่ 3 ที่มีกำหนดส่งในช่วงปี 2567</p>	
---	--	--	--